

## TIN TÔN GIÁO

### TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

#### GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TIẾP ĐẠI SỨ LƯU ĐỘNG VỀ "TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ" CỦA HOA KỲ

Ngày 15-8-2002 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội Hoà thượng Thích Thanh Tứ, phó Chủ tịch thường trực TW GHPGVN đã tiếp Ngài John Han Ford, Đại sứ lưu động về "Tự do tôn giáo quốc tế" của Hoa Kỳ và Ngài Timo Thy Swanson, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Cùng tiếp với Hoà thượng Thích Thanh Tứ có Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu, Phó Tổng thư kí, kiêm Chánh văn phòng I TW GHPGVN; Thượng toạ Thích Gia Quang, Phó Trưởng ban Phật giáo quốc tế TW GHPGVN; Đại đức Thích Thanh Điện, Phó văn phòng I TW GHPGVN.

Phát biểu trong buổi tiếp, Hoà thượng Thích Thanh Tứ đã trình bày những đặc điểm cơ bản của Phật giáo Việt Nam, nêu lên những đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, sự thống nhất từ năm 1981 của các hệ phái Phật giáo Việt Nam trong ngôi nhà chung GHPGVN, trao đổi cởi mở những vấn đề mà Đại sứ John Han Ford đặt ra. Ngài Đại sứ đã cảm ơn sự đón tiếp và những trao đổi cởi mở của Hoà thượng và các vị Thượng toạ, Đại đức đại diện cho TW GHPGVN.

PV.

#### ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ 5 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI (nhiệm kì 2002-2007)

Ngày 11-9-2002 tại Hà Nội, Thành hội Phật giáo Thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5 nhiệm kì 2002-2007 để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kì IV, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự nhiệm kì V. Tham dự Đại hội có các Chư tôn giáo phẩm TW GHPGVN, các Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư đại diện Ban Trị sự các tỉnh, thành hội Phật giáo phía Bắc, Thành hội Phật giáo TP.

Hồ Chí Minh, Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên Huế và hơn 250 Tăng Ni, Phật tử Thủ đô. Đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Trung ương và Thành phố Hà Nội cùng đại diện các tôn giáo bạn đã tới dự Đại hội. Báo cáo tổng kết của Thành hội Phật giáo Hà Nội nêu lên những thành tích Phật sự mà Phật giáo Thủ đô đã đạt được trong tinh thần nhất trí, đoàn kết của Ban Trị sự, của Tăng Ni, Phật tử. Công tác giáo dục Tăng Ni tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo được chú trọng. Công tác hoàng pháp, nghi lễ, từ thiện xã hội có những hoạt động đáng khích lệ. Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ phát biểu chúc mừng Đại hội, tán thán công đức của Thành hội Phật giáo Hà Nội trong 5 năm qua đã góp phần xứng đáng xây dựng Thủ đô văn minh giàu đẹp, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng mà Phật giáo Thủ đô cần làm tốt hơn nữa trong nhiệm kì mới. Ông nhấn mạnh: "Tôn giáo là lĩnh vực mà kẻ địch đặc biệt chú trọng lợi dụng để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Điều đó đòi hỏi chúng ta không được lơ là cảnh giác, buông lỏng công tác tôn giáo".

Nhân dịp này UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho Hoà thượng Thích Tâm Tịch, Trưởng ban Trị sự khoá IV và 6 tập thể, 10 cá nhân khác; Trung ương GHPGVN trao bằng tuyên dương công đức cho Thành hội Phật giáo Hà Nội.

PV.

### TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

#### LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO THẾ GIỚI TỤ HỢP TẠI BANGKOK ĐỂ THỨC ĐẨY HOÀ BÌNH VÀ KHOAN DUNG

Trên 100 nhà lãnh đạo tôn giáo quan trọng của thế giới đã tụ họp tại Bangkok hôm thứ Năm 13/6 để khai mạc buổi họp của Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới với lời kêu gọi hoà bình, khoan dung và giảm xung đột. Hội đồng là một sáng kiến của Hội nghị

Thượng đỉnh Thiên niên kỉ vì hoà bình tổ chức vào tháng 8/2000. Hội đồng này sẽ đáp ứng như một phương sách của Liên Hiệp Quốc và các chính phủ trong việc ngăn chặn xung đột và nỗ lực giải quyết. Tổng thư kí Bawa Jain nói việc sử dụng tôn giáo vào thúc đẩy bất hoà và bạo lực phải bị các nhà lãnh đạo tôn giáo phản đối.

(Theo AFP)

**CAMPUCHIA SẴN SÀNG TRỤC XUẤT CÁC NHÀ SỬ KHỎI KHU VỰC ĐỀN ANGKOR**

Nhà chức trách Campuchia đã sẵn sàng đui khoảng 170 nhà sư ra khỏi khu tàn tích kì vĩ của Angkor Wat do xây dựng chùa bất hợp pháp ở đây. Phó tỉnh trưởng Siem Reap – Pich Sokhen nói những ngôi chùa này được xây dựng từ cuối thập niên 80 là một điều chướng mắt và sẽ bị đóng cửa. Các thông báo trục xuất đã được gửi đi. Ông Phó tỉnh trưởng nói đã có kế hoạch yêu cầu các nhà sư dời khỏi khu vực xung quanh đền Angkor. Tuy nhiên kế hoạch này sẽ được thực hiện từng bước một. Lệnh trục xuất đầu tiên được thực hiện vào tháng 3 khi có phàn nàn về các nhà sư ở đây sử dụng địa điểm du lịch hấp dẫn này để tăng sự quyen cúng của khách nước ngoài vào sử dụng cá nhân.

(Theo AFP)

**HỘI NGHỊ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CÁC TÔN GIÁO Ở NGA VỚI VẤN ĐỀ AN NINH**

Vừa qua tại Matxcova (Liên bang Nga) đã diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo các tôn giáo ở Nga để thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề an ninh liên quan đến tình hình tôn giáo ở nước này trong thời gian gần đây. Tham dự Hội nghị có các vị đứng đầu Giáo hội Chính Thống Nga, Giáo hội Công giáo Nga, Đại diện Giáo hội Phật giáo Nga, Hội Thánh Tin Lành Truyền giáo và lãnh đạo cộng đồng 20 triệu tín đồ Hồi giáo ở Nga. Đại diện Chính phủ Nga đã tham dự Hội nghị này. Trong thời gian qua tại Nga đã xảy ra nhiều vụ bạo lực tôn giáo nhằm vào các tín đồ Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Những người tham gia Hội nghị đã lên án những hành động tội ác mang tư tưởng tôn giáo cực đoan đe dọa an ninh xã hội Nga. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga

Vladimir Vasiliev cho biết hiện tại Chính phủ chưa quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp nào để chống khủng bố tôn giáo, nhưng coi đây là vấn đề tội phạm nghiêm trọng đang có chiều hướng gia tăng và Chính phủ sẽ có kế hoạch hành động chống lại loại tội phạm này.

(Theo NCGVN số 32)

**HỘP THU BẠN ĐỌC**

Trong thời gian qua, Toà soạn Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo* đã nhận được tin, bài của các tác giả: Tạ Chí Hồng, Võ Thị Bích Thuý, Hoàng Giáp, Trần Thiên Hương, Chương Thâu, Vũ Công Giao, Nguyễn Hồng Dương, Hồ Bá Thâm, Hồ Trọng Hoài, HT Thích Hiển Pháp, Trần Nghĩa Phương, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Nghị, Tường Vân, Thiều Quang Thắng, Trần Phước Thuận, Nguyễn Xuân Nghĩa, Franscoise Champion, Nguyễn Thị Ngọc, Hà Nguyên, Hoàng Thị Lan, C. Langlois, Hoàng Chung, Vũ Văn Viên, Lê Huy Thực, Mai Thanh Hải, Ngô Văn Doanh, Đỗ Hoà Hối, Nguyễn Công Lý, Vương Duy Quang, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn Phước Bảo Đan, Nguyễn Tấn Tuấn, Phan An, Lương Ninh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thanh Hà, Anh Tú, Hoàng Thuý Nguyên, Bùi Khánh Dũng, Đinh Thị Xuân Trang, Trần Văn Toàn, Lê Thị Thắm, Nguyễn Hùng Hậu, Đặng Nghiêm Vạn, Trương Minh Dục, Trần Thị Minh Đức, Lê Minh Thiện, Quách Thanh Tâm, Phạm Văn Hồ, Phạm Quyết, Hà Đình Thành, Ngô Đức Thịnh, Hoàng Lương, Nguyễn Xuân Hà, Hà Xuân Nguyên, Trần Hữu Hợp, Đào Huy Quyền, Hoàng Thanh Đạm, Đặng Hữu Toàn, Trần Văn Trình, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Văn Hạnh, Vũ Thành Nam, J.P.Wilaime, L.N.Mitrôkhin, Lê Công Sự, Nguyễn Quốc Tuấn, Đỗ Công Định, Tuý Hoa, HT Thích Đức Nghiệp, Lê Tâm Đắc, Tạ Quốc Khánh, Lê Anh Dũng, Nguyễn Thị Yên, Minh Chi, Nguyễn Quế Hương, Hà Thúc Minh, Mai Thanh Hải, Nguyễn Khắc Xuyên, Nguyễn Công Hoan, Đặng Luận, Đặng Xuân Thao, Bùi Đình Phong, Ngọc Kinh Lang Hoàn, Bùi Thị Thu Hà, Hồng Huệ, Nguyễn Đức Lữ, Lê Văn Đính, Phạm Đức Dương, Trần Công, Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Duy Hình, Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Văn Siu.

Toà soạn chân thành cảm ơn và mong các tác giả tiếp tục cộng tác.

*Toà soạn*